

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๒๕๖๗



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา  
คุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ ๐๒๑๑.๒/๑๕๗๖๙  
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน  
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดให้สำนักงาน  
ศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ตรวจสอบคำขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ผ่านระบบบริหาร  
จัดการเงินอุดหนุน (PSIS) พร้อมจัดทำแบบสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิก ส่งสำนักงาน  
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน  
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  
สำหรับโรงเรียนในส่วนภูมิภาค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงาน  
การศึกษาเอกชนจังหวัด โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน ภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับโอนเงิน  
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และแจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตาม  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุน  
ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พ.ศ. ๒๕๖๓  
และประกาศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  
ให้จัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่  
วันที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโรงเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนทล ภาคสุวรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๓๑๘๓

“เรียนดี มีความสุข”